

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới

- Căn cứ quyết định số 212/TC-CĐKT ngày 15/12/1989 của Bộ Tài chính ban hành hệ thống tài khoản kế toán thống nhất ;

- Căn cứ văn bản số 01/TC-CĐKT ngày 4/1/1990 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất mới ;

- Nhằm đáp ứng yêu cầu đối với cơ chế quản lý kinh tế góp phần tăng cường công tác quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị cơ sở ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới như sau :

1/ Tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc kinh tế quốc doanh, công tư hợp doanh của thành phố và quận, huyện quản lý có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện “hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới theo đúng nội dung quy định tại quyết định số 212/TC-CĐKT ngày 15/12/1989 và văn bản hướng dẫn số 01/TC-CĐKT ngày 4/1/1990 của Bộ Tài chính. Riêng đối với các đơn vị thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có hướng dẫn sau.

2/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Công ty, liên hiệp các xí nghiệp thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có sự chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc.

3/ Để chuẩn bị tốt cho việc chuyển sổ theo hệ thống tài khoản kế toán mới được tiến hành đầy đủ, đúng nội dung quy định. Các đơn vị, xí nghiệp cần chấn chỉnh lại chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo số liệu kế toán phản ánh được đầy đủ, chính xác phù hợp giữa giá trị và hiện vật, giữa sổ sách và thực tế... làm cơ sở cho việc chuyển sổ kế toán mới được thuận lợi, kịp thời và chính xác.

4/ Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm nhanh chóng tổ chức hướng dẫn dưới các hình thức trong việc triển khai thực hiện hệ thống tài khoản kế toán thống nhất cho các đơn vị kinh tế cơ sở với thời gian sớm nhất.

Việc triển khai thực hiện hệ thống tài khoản kế toán thống nhất mới là một biện pháp cần thiết để chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, góp phần quan trọng để đưa công tác quản lý kinh tế tài chính hàng ngày vào nề nếp. Do đó Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc và kế toán trưởng các đơn vị, xí nghiệp tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Hữu Nhơn